

Độc công văn hóa miền Nam

Tác Giả: Nguyễn Văn Lộc

Chúa Nhật, 04 Tháng 12 Năm 2011 14:58

Ngay lúc dòng lịch sử của nước đi để tìm hiểu thêm về những hoạt động của độc công Công Sơn ngay giữa SG để nắm bắt Miền Nam tự do.

Độc Công Văn Hóa Miền Nam

MỘT TRẬN VĂN HÓA VÀ NHỮNG THẪU TIÊU ÁM SÁT TRÍ THỨC MIỀN NAM VN

Mỗi hôm nào, tay cầm sách...
Sáng mai này trên phố xá
Tay bom xăng, tay cầm gậy chày
Những bước chân rền rã
Em kêu hùng trên phố thềm miền Nam ...

Tôi còn nhớ những năm tháng ở quê nhà miền Nam Việt Nam. Thân yêu mà cũng buồn, bực dọc, bất mãn, chán nản, tuyệt vọng. Những năm tháng Sài Gòn giành giật giữa các gia đình và công nhân. Bị ngạt thở bởi âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù, ào ạt hoan hô, đổ xô vào khói lửa chiến tranh. Chúng tôi sống một thời kỳ điên đảo, bị giật dây bởi những công nhân bị ngạt thở ngay thời không ngừng, bị những kẻ thù, giật dây kẻ thù khát khao tự do, dân chủ, công bằng của chúng tôi. Và hiện tại thì càng là khát vọng hòa bình mong chiến tranh chóng chấm dứt.

Chúng tôi sống một ngày vì những khát vọng không dứt được mà thực tế trước mắt là chiến tranh, chém giết. Chúng tôi mong những kẻ thù đừng có rào đón tất cả, người ngoài hẳn thù. Những thực tế mỗi ngày là những sự lừa dối, dối gian, lừa dối, công nhân có tên phận chiến, những phận chiến, vẫn chờ đợi những phận chiến.

Trong khi đó thì những công nhân và đội ngũ “căn cứ lõm” trong thành phố giành giật tim óc, tâm trí của người trẻ thành phố. Và nếu không giành giật được thì hẳn không ngừng những thanh toán, ám sát giật hời.

Những mỗi khi có một vụ ám sát giữa những người và ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông, ám sát

Độc công văn hóa miền Nam

Tác Giả: Nguyễn Văn Lạc

Chúa Nhật, 04 Tháng 12 Năm 2011 14:58

sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật hay nhà báo Tô Chung, nhà báo Chu Tấn thì vô số lo ngại tin đồn đồn c tung ra.

Ngay khi ta đi cho Mặt sát hời cũng có, nhất là đi cho chính quy miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Đó là những người luồn dũi nhất và vô căn cứ nhất. Những người vô tin. Và chính quy miền Nam thì không có cách gì để cản chính những tin đồn kiểu đó.

Nay thì đã có câu trả lời rõ ràng ai là thủ phạm những vụ ám sát đó.

Không ai khác là cộng sản.

Đó là Đoàn công tác của thành đoàn thanh niên sinh viên, học sinh Sài Gòn, Chợ Lớn. Họ chịu trách nhiệm vụ những việc ám sát này. Họ là những ai? Trả số của họ ở đâu? Nay họ làm gì?

Trong khi đó, tổ chức học sinh học sinh và Việt Nam thời đó những cộng hòa tỏ ra thiêu hủu hiu những thủ bó tay. Tất cả những người đi xe M, tất cả những người đi ăn nhậu p c s, tất cả những người phá rời trật tự, phá hoại an ninh, những người ám sát các viên chức miền Nam, nhất là các trí thức miền Nam thời đó không tìm ra đâu vụ tất thủ phạm. Cộng Sản tràn trề khắp nơi, len lỏi vào trong những tổ chức tôn giáo, nhất là Phật giáo. Các tổ chức này những tổ m bình phong che chắn cho CS. Có những tổ m bình phong những thủ có tên là giới sinh viên, giới trí thức, giới Phật tử và giới báo chí. Những học, bị u tình là do sinh viên chức chính phủ. Những ai thây đổ của CS ở đây sau?

Cái đi sau mới là quan trọng. Không phải chính quy của đàn áp sinh viên, bắt b, giới tán bng l u đồn cay, rào k m gai là xong, là l y l i đ c an ninh trật tự. Những khi ch t o ra những phần ng ng c chi u, r t b t l i. Những thành phần sinh viên th m l ng vô tình b đ y cũng đi ng v phía sinh viên xu ng đ ng.



Tòa án gì đây? Luật pháp gì đây? Luật của Trí Q
Phật Giáo đấu tranh”??

Độc công văn hóa miền Nam

Tác Giả: Nguyễn Văn Lộc

Chúa Nhật, 04 Tháng 12 Năm 2011 14:58



<http://baikhuat.net/bl-daccong-vanhua-miennam.htm>